

บาท/ดอลลาร์ฯ ใช้นี้ เปิดตลาดที่ 31.62 แนวโน้มแข็งค่าขึ้นเล็กน้อย คาดกรอบ 31.55 - 31.70 บาท

* ค่าเงินดอลลาร์เปิดเช้าวันนี้ที่ระดับ 31.62 บาท ปรับแข็งค่าขึ้นเล็กน้อยจากระดับปิดทำการเมื่อสิ้นวันทำการก่อนหน้า

* ดีลเลอร์ ระบุว่า ตลาดให้ความสำคัญในการติดตามข้อมูลตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐ ที่จะประกาศในคืนนี้ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะกำหนดทิศทางตลาดในระยะต่อไป เนื่องจากเป็นตัวบ่งชี้ภาวะเศรษฐกิจและระดับเงินเฟ้อของสหรัฐ มีผลต่อทิศทางดอกเบี้ยเฟด นอกจากนี้ยังต้องติดตามประเด็นการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐและจีนด้วย ส่วนปัจจัยในประเทศช่วงนี้ตลาดไม่ได้ให้น้ำหนักกับเรื่องใดเป็นพิเศษ แต่ต้องจับตาเรื่องการไหลออกของเงินทุนต่างประเทศที่ขายสุทธิในตลาดหุ้นและตลาดบอนด์ไทย

"การเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันนี้น่าจะปรับแข็งค่าขึ้นได้บ้าง แต่ไม่มาก แม้มีประเด็นการไหลออกของเงินทุนต่างชาติที่ต้องดู แต่ยังมีแรงขายเงินดอลลาร์จากฝั่งผู้ส่งออกออกมาอย่างต่อเนื่องเช่นกัน คาดว่าวันนี้เงินบาทน่าจะเคลื่อนไหวในกรอบ 33.55 -33.70 บาท" ดีลเลอร์ระบุ

* ดอลลาร์ทรงตัวเมื่อเทียบกับตะกร้าสกุลเงินในวันนี้ โดยปรับลงจากจุดสูงสุดรอบ 4 เดือนจากการทำกำไร ในขณะที่จุดสนใจอยู่ที่ประเด็นที่ว่า ข้อมูลการจ้างงานของสหรัฐจะเป็นแรงกระตุ้นให้ดอลลาร์สูงขึ้นอีกครั้งหรือไม่ โดยดอลลาร์ฟื้นตัวขึ้นจากแรงลบทั้งหมดของปี 2018 ในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา จากคาดการณ์ที่ว่า ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะยังคงขึ้นอัตราดอกเบี้ย ขณะที่ธนาคารกลางอื่นๆ ซึ่งรวมถึงธนาคารกลางยุโรป (ECB) จะต้องใช้เวลาหนานกว่าในการลดแผนกระตุ้นเศรษฐกิจ การปรับตัวขึ้นต่อไปของดอลลาร์อาจจะขึ้นอยู่กับข้อมูลที่แสดงถึงการปรับตัวดีขึ้นต่อไปของการขยายตัวทางเศรษฐกิจและเงินเฟ้อซึ่งอาจจะกระตุ้นให้เฟดขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปีนี้อีก 3 ครั้ง

* ดัชนีดอลลาร์ วันนี้อยู่ที่ 92.36 เทียบกับวานนี้ที่ 92.54

* วานนี้หลักทรัพย์ต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย 3,043.27 ล้านบาท

* วานนี้หลักทรัพย์ต่างชาติขายสุทธิในตลาดตราสารหนี้ไทย 9,358.58 ล้านบาท

* ธปท.รายงานอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารวานนี้ เท่ากับ 31.693 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้ใช้เสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

EXIM DAILY NEWS